

80 NĂM NGÀY LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC VỀ NƯỚC (1941 - 2021), TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM GIÀNH THẮNG LỢI

NGUYỄN VINH THANH *

Tóm tắt: Ngày 28 - 01 - 1941, sau hành trình 30 năm bôn ba lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc. Trước những yêu cầu bức thiết của tình hình thế giới và trong nước, ngay khi trở về Người đã trực tiếp cùng cán bộ, đảng viên và đông bào các dân tộc chuẩn bị điều kiện để đi đến những chuyển hướng chỉ đạo chiến lược quan trọng cho cách mạng Việt Nam. Với ý nghĩa quan trọng đó, mặc dù đã trải qua 80 mùa xuân nhưng những giá trị ngày Người về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam vẫn trường tồn và cần phải được tiếp tục học tập, phát huy.

Từ khóa: Cách mạng Việt Nam; Hội nghị Trung ương 8; Nguyễn Ái Quốc về nước.

Đặt vấn đề
Ra đi từ năm 1911 đến khi tìm được con đường cách mạng vô sản vào năm 1920, “trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”¹ luôn là khát khao cháy bỏng của Nguyễn Ái Quốc trong những năm tháng hoạt động ở nước ngoài. Nhưng phải đến 30 năm sau, khát vọng đó của Người mới có thể thực hiện được. Ngày 28 - 1 - 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng, với những quyết định quan trọng đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

1. Hành trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc

Trong suốt 30 năm hoạt động ở nước ngoài, đã rất nhiều lần Nguyễn Ái Quốc tìm đường trở về Tổ quốc nhưng đều không thực hiện được. Đến năm 1940, khi tình hình thế

giới có những chuyển biến nhanh chóng: Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra với việc chiếm ưu thế của phe phát xít trên tất cả các mặt trận; ngày 15 - 6 - 1940 phát xít Đức tấn công nước Pháp và Chính phủ Pháp đầu hàng không điều kiện ngày 22 - 6 - 1940 đã tạo những dấu hiệu thời cơ cho cách mạng Việt Nam. Cùng với đó, khi về hoạt động tại Côn Minh (Trung Quốc), được sự giúp đỡ của những người cách mạng Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã bắt liên lạc được với Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương. Những kế hoạch cho hành trình về nước của Người cùng một số đồng chí đã được chuẩn bị chu đáo, tiến hành từng bước trên cơ sở tìm hiểu tình hình, nghiên cứu con đường phù hợp với hướng xây dựng căn cứ địa cách mạng sau này. Sáng sớm ngày 28 - 1 - 1941, Người cùng các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên, Lê Quảng Ba rời Nậm Quang (địa phương thuộc tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc, sát biên giới Việt - Trung) lên đường về nước. Tại cột mốc 108 biên giới Việt - Trung, Người đã đặt bước chân đầu

* Học viện Chính trị khu vực I.

¹ Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, tập 1, tr.209.

tiên lên dải đất quê hương với bao nỗi xúc động, mong chờ và hy vọng.

Có thể nói, hành trình 30 năm bôn ba của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc không chỉ là một chặng đường dài đầy gian lao, thách thức với những thăng trầm trong quá trình hoạt động cách mạng của Người, mà quyết tâm trở về còn là sự khát khao thực hiện cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Khi chưa về nước, Người thường xuyên chăm lo bồi dưỡng lý luận, nâng cao nhận thức và huấn luyện cho các cán bộ cách mạng, chuẩn bị cho những tiến đề của một cuộc cách mạng giành thắng lợi: Mở lớp huấn luyện cho 43 cán bộ (tại Nậm Quang, Quảng Tây, Trung Quốc), chọn Cao Bằng làm nơi về nước và xây dựng căn cứ địa cách mạng... Cho đến khi đặt chân lên dải đất quê hương, với một tâm thế sẵn sàng tràn đầy hy vọng, Người cùng Trung ương Đảng đã tích cực chuẩn bị những điều kiện trực tiếp cho cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

2. Cách mạng Việt Nam dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Cách mạng Việt Nam ngay từ khi Đảng ra đời năm 1930 đã xác định mục tiêu chiến lược đó là “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”². Trải qua các cao trào đấu tranh 1930 - 1931, cao trào 1936 - 1939, Đảng đã có sự phát triển từ trong thực tiễn, linh hoạt trong giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và dân chủ. Đến Hội nghị Trung ương 6 (11 - 1939), trước những thay đổi quan trọng của tình hình thế giới và trong nước, Đảng đã kịp thời có sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cho cách mạng Việt Nam, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Tuy nhiên lúc

này cách mạng Việt Nam chưa hội tụ được đầy đủ những tiến đề (tổ chức Đảng, lực lượng, thời cơ...) cho một cuộc khởi nghĩa vũ trang giành thắng lợi.

Đầu năm 1941, sau khi về đến Tổ quốc, chính ở mảnh đất Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chỉ đạo, chuẩn bị những điều kiện cho cách mạng Việt Nam. Trải qua khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 1941, và đặc biệt là Hội nghị Trung ương 8 (5 - 1941) tại Pác Bó, Hà Quảng, Cao Bằng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ngọn lửa cách mạng Việt Nam đã có sự hoàn thiện quan trọng trong chuyển hướng chỉ đạo chiến lược:

Khẳng định mục tiêu trước mắt của cách mạng là: “cuộc cách mạng Đông Dương hiện tại... là cuộc cách mạng chỉ phải giải quyết một vấn đề cần kíp “dân tộc giải phóng”³. Đây là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương lúc này.

Trên cơ sở những kinh nghiệm trong việc tổ chức thí điểm các hội quần chúng như Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc... Ở Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh) nhằm tập hợp mọi lực lượng cách mạng để đánh đuổi phát xít Nhật, giải phóng dân tộc. Đây là một hình thức tập hợp quần chúng đông đảo nhất từ khi Đảng ra đời, thể hiện sự sáng tạo, độc lập trong tư duy của Nguyễn Ái Quốc trên cơ sở thấm nhuần truyền thống yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng xác định cần phải gấp

² Hồ Chí Minh (2011), *Sđd*, tập 3, tr.1.

³ Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), *Văn kiện Đảng toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 7, tr.119.

rút tiến hành để có thể chuẩn bị tiến để đưa cách mạng đi đến thành công. Vì vậy, tại Cao Bằng, ngay sau khi về nước, Nguyễn Ái Quốc đã mở những lớp huấn luyện ngắn ngày cho cán bộ địa phương, có lớp chỉ diễn ra trong một tuần lễ với nội dung tập trung vào ba vấn đề chính: (1) Tình hình thế giới và trong nước; (2) Chủ trương chính sách mới của Đảng, Chương trình, Điều lệ của Mặt trận Việt Minh; (3) Phương pháp công tác. Sau những khóa huấn luyện bám sát tình hình thực tiễn như vậy, từng lớp cán bộ của Đảng đã có sự hiểu biết chính trị, có trình độ và khả năng công tác, hoạt động đáp ứng yêu cầu cách mạng. Người sáng lập tờ báo "Việt Nam độc lập" (báo Việt Lập) làm cơ quan tuyên truyền chủ trương đường lối của Mặt trận Việt Minh. Với sự tham gia của những cây bút chủ lực: Nguyễn Ái Quốc, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Vũ Anh... Trong 129 số, báo Việt Lập đã trở thành một phương tiện tuyên bá, tuyên truyền, cổ động hiệu quả của Mặt trận Việt Minh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Với chủ trương xúc tiến công tác chuẩn bị cho một cuộc khởi nghĩa vũ trang, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ thị thành lập Đội du kích Pác Bó (ra đời năm 1941), làm nòng cốt của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân sau này. Lực lượng của Đội du kích phần lớn là con em dân tộc địa phương, được tổ chức và hoạt động nhằm thực hiện những nhiệm vụ quân sự, tuyên truyền, huấn luyện. Sau này, trong tình hình mới, mặc dù Đội tự giải tán theo chỉ thị của Nguyễn Ái Quốc nhưng những đội viên của Đội đã tỏa đi các nơi, trở thành hạt nhân xây dựng lực lượng tuyên truyền, vũ trang từ căn cứ Cao Bằng mở rộng ra phạm vi toàn căn cứ Việt Bắc.

Như vậy, từ sau khi về nước đến khi Hội nghị Trung ương 8 kết thúc, với những hoạt động trực tiếp, tích cực của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, cách mạng Việt Nam đã có sự hoàn chỉnh nội dung các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (11 - 1939) và Hội nghị Trung ương 7 (11 - 1940) nêu ra. Sự hoàn chỉnh chuyển hướng chiến lược trên đây phù hợp với tình hình thế giới và bối cảnh trong nước, đáp ứng được khát vọng độc lập, tự do của toàn dân tộc Việt Nam. Từ đây, toàn Đảng, toàn dân gấp rút tiến hành những công tác chuẩn bị cho một cuộc khởi nghĩa vũ trang, giành được nền độc lập cho dân tộc Việt Nam trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khởi đầu cho những mùa xuân của dân tộc, của đất nước.

3. Ý nghĩa trường tồn của sự kiện Nguyễn Ái Quốc về nước vào mùa xuân năm 1941

Sự trở về của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc không chỉ đặt cách mạng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Người, mà thực chất đây chính là sự quay trở lại tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam đã được nêu ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (tháng 2 - 1930). Điều này đã góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng ngày càng phát triển nhanh chóng, trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt đi đến thành công của Cách mạng Tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, chiến thắng mùa xuân 1975, thành tựu hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Với ý nghĩa lớn lao đó, sự kiện Nguyễn Ái Quốc về nước vào mùa xuân năm 1941 đã trở thành một mùa xuân đặc biệt còn lưu giữ những giá trị cho đến ngày hôm nay:

Thứ nhất, lòng yêu nước chính là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đúc rút truyền

thống yêu nước của dân tộc Việt Nam như sau: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”⁴. Truyền thống đó được thể hiện rõ nhất chính ở lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Năm 1911 chính lòng yêu nước chân chính đã thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước khi mới là một người thanh niên trẻ tuổi. Trong suốt những năm tháng bôn ba ở nước ngoài, trải qua nhiều thăng trầm, chính lòng yêu nước đã trở thành động lực mạnh mẽ khiến Người kiên trì trở về Tổ quốc mùa xuân năm 1941. Việt Nam hôm nay đã hòa bình, đã phát triển, nhưng bên cạnh những thành tựu vẫn còn rất nhiều những nguy cơ, thách thức to lớn. Chính vì vậy để tiếp tục giữ vững những thành quả của cách mạng, để phát triển đất nước hơn nữa thì truyền thống yêu nước sẽ trở thành sức mạnh hữu hình phục vụ mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc.

Thứ hai, sự kiện Nguyễn Ái Quốc trở về, tập hợp được một lực lượng quần chúng đông đảo nhất (qua Mặt trận Việt Minh) đã tạo cơ sở và là minh chứng cho việc cần phải phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong để ra mọi chủ trương, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng. Mặt trận Việt Minh ra đời với những chính sách cụ thể trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đối với từng tầng lớp nhân dân, không phân biệt giàu nghèo, đảng phái, tôn giáo... đảng cùng nhau thực hiện hai điều mà toàn thể dân tộc Việt Nam đang mong ước: (1) Làm cho nước

Việt Nam hoàn toàn độc lập; (2) Làm cho dân Việt Nam được hoàn toàn sung sướng, tự do⁵. Vì vậy mà Mặt trận Việt Minh đã xây dựng được một lực lượng chính trị quần chúng hết sức hùng mạnh, hoạt động rộng khắp trên cả nước và nhạy bén trước những tình hình mới, đóng góp không nhỏ vào thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Học tập, tiếp thu tư tưởng của Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng về đại đoàn kết dân tộc, về công tác dân tộc, về tôn giáo, về người Việt Nam ở nước ngoài, giai cấp công nhân, nông dân, trí thức... từng bước được thể chế hóa thành pháp luật, pháp lệnh, chính sách của Nhà nước. Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược phát triển của đất nước, khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh từ những ngày đầu trở về Tổ quốc đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Thứ ba, cách thức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ của Nguyễn Ái Quốc để lại cho Đảng, Nhà nước những bài học, kinh nghiệm quý báu. Bởi khi mới đặt chân về nước, tại một địa phương miền núi điều kiện còn rất khó khăn như Cao Bằng nhưng bằng trí tuệ, tư duy của mình, Người đã rất thành công trong công tác đào tạo cán bộ phục vụ cách mạng. Ngoài sự chuẩn bị chu đáo về giáo án, tài liệu phục vụ công tác như Cách đánh du kích, Lịch sử nước ta, Lịch sử Đảng Cộng sản... thì phương pháp giảng dạy, huấn luyện của Người luôn bảo đảm yêu cầu phục vụ thực tiễn, học đến đâu hành đến đấy, công tác giáo dục không chỉ trong lớp học mà cả trong sinh hoạt hàng ngày. Nội dung huấn luyện được Người sắp xếp phù hợp với đối

⁴ Hồ Chí Minh (2011), *Sđd*, tập 7, tr.38.

⁵ Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), *Sđd*, tập 7, tr.470.

tượng, đi từ dễ đến khó, vấn đề trừu tượng, phức tạp được minh chứng, giảng giải bằng những sự kiện thực tế dễ hiểu, dễ nhớ. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, những cán bộ được Nguyễn Ái Quốc huấn luyện đều nhanh chóng trưởng thành, đi vào thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu cách mạng. Những phương pháp, cách thức đào tạo, giảng dạy trên đã cho thấy sự tài năng của người thầy vĩ đại Nguyễn Ái Quốc, trở thành bài học cho quá trình học tập cao cấp lý luận chính trị cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Thứ tư, nếp sống, làm việc giản dị, gần dân của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ngay từ hành trình trở về đến những ngày sinh sống ở Cao Bằng đã trở thành tấm gương sáng cần phải học tập, phát huy. Già Thu hay Ông Ké đã ngày ngày cùng “cháo bẹ, rau măng”, từ trang phục đến lời nói việc làm, lúc thổi cơm, ngồi câu cá, khi tắm suối, ngủ rừng... hòa mình vào cuộc sống của đồng bào các dân tộc, để từ đó vận động, tổ chức, huấn luyện đồng bào đứng lên đấu tranh, tự giải phóng. Chính vì vậy mà cả vùng đất, núi rừng, con người Cao Bằng đã trở thành nơi bảo vệ Đảng, bảo vệ Bác Hồ trong suốt thời kỳ hoạt động bí mật. Người chính là một tấm gương sáng cho việc cần phải phát huy tính nêu gương ở cán

bộ lãnh đạo, quản lý mà Đảng đã đề ra trong Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7 - 6 - 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25 - 10 - 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Kết luận

Trở về quê hương là một niềm mong mỏi tha thiết, đau đáu trong suốt hành trình Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước. Ba mươi năm bôn ba khắp năm châu bốn biển đã minh chứng cho tấm lòng của một người con yêu nước, của một lòng sắt son với lý tưởng cách mạng. Người trở về đất nước vào đầu năm 1941 với hành trang đầy đủ, với một niềm hy vọng mãnh liệt cho tương lai độc lập, tự do của dân tộc cùng lối sống giản dị, giản dị của Người đã đem tới khởi đầu như một mùa xuân mới cho dân tộc Việt Nam. Đã 80 năm trôi qua, mùa xuân năm 1941 vẫn giữ nguyên nhiều giá trị đối với sự phát triển của con người, đất nước Việt Nam để tiếp nối lý tưởng về một quốc gia độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh. ■

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), *Văn kiện Đảng toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 7.
2. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập: 1,3,7.
3. Hồi ký cách mạng (2006), *Bác Hồ về nước*, Nxb. Văn học, Hà Nội.
4. Đỗ Hoàng Linh (2006), *Những ngày Bác Hồ về nước*, *Tạp chí Lịch sử Đảng*, số 1.